

Số: 01 /TB-MTTQ-BTT

Mỹ Tú, ngày 20 tháng 6 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện năm 2024;

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

#### I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

Những tháng đầu năm 2024, tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện luôn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước; tích cực thi đua lao động sản xuất, mở rộng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt là nhân dân đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tết Chôn Chnăm Thmây với tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Tình hình trong đồng bào dân tộc, tôn giáo hoạt động khá tốt, hầu hết đồng bào phật tử, tín đồ tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Đảng và Nhà nước quan tâm triển khai thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện nâng cao mức sống cho tín đồ, phật tử.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng, xâm nhập mặn; chuỗi sản xuất nông nghiệp, chất lượng kinh tế tập thể chưa cao, quy mô còn nhỏ, lẻ; tội phạm, trật tự xã hội nông thôn vẫn còn xảy ra nhiều (29 vụ), làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người dân.

#### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

##### 1. Tham gia công tác góp ý kiến xây dựng pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật

MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền, các ban, ngành đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tín đồ các tôn giáo, đồng bào dân tộc học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của ngành cấp trên; tuyên truyền Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị", gắn với Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Ngày Vì người nghèo", tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại, tuyên truyền vận

động nhân dân tham gia thực hiện các hoạt động chuyển đổi số...Kết quả tuyên truyền được: 11.710 cuộc/292.750 lượt người dự.

Tham gia góp ý vào dự thảo văn bản Luật trình Quốc hội; góp ý xây dựng các quy hoạch, đề án, kế hoạch của chính quyền có liên quan thiết thực đến quyền, lợi ích hợp pháp và đời sống của Nhân dân. Phát huy vai trò người có uy tín, đi đầu gương mẫu, hướng dẫn nhân dân thực hiện, động viên gia đình, cộng đồng và xã hội tham gia thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thông qua đó ý thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư có nhiều tiến bộ, tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương và các phong trào khác.

## **2. Tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào hành động ở cơ sở**

Tham gia tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận xã Phú Mỹ đạt nông thôn mới năm 2023. Tập trung triển khai kế hoạch vận động xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Phước và nông thôn mới nâng cao xã Long Hưng; vận động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đăng ký thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới và xây dựng các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Vận động xây dựng 32 cây cầu bê tông tổng trị giá 7,72 tỷ; mạnh thường quân đóng góp vật chất, ngày công xây dựng, sửa chữa lộ giao, gắn đèn thấp sáng, làm hàng rào, cột cờ, đắp lề lộ, trồng hoa kiểng, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm MTTQ huyện đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban vận động và Tổ giúp việc Ban vận động, Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” huyện Mỹ Tú. Ngoài ra, MTTQ các cấp đã vận động, tiếp nhận được số tiền trên 400 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Ủy ban MTTQ trong huyện phối hợp vận động và cấp phát hơn 11.000 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn không có điều kiện ăn tết với tổng số tiền trên 4,4 tỷ đồng; hỗ trợ 04 suất điều trị bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 20.000.000 đồng.

Triển khai xây dựng 45 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn bức xúc nhà ở với tổng số tiền 2.210.000.000 đồng (mỗi căn từ 30 đến 80 triệu đồng), trong đó kinh phí Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và huyện 14 căn; kinh phí các ngành huyện, mạnh thường quân và xã, thị trấn 31 căn.

Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp cùng các ngành tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tiêu dùng, sử dụng hàng Việt có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng, qua đó đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của mình với người dân địa phương. Phối hợp với các ngành hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng Việt Nam về nông thôn phục vụ trên 2.800 lượt dân đến mua sắm.

Phối hợp với ngành Công an huyện tuyên truyền thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; triển khai về thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;

Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư; phòng, chống tội phạm, mại dâm, ma túy; phòng, chống mua bán người. Duy trì và nâng chất lượng hoạt động các mô hình tự quản của nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống tội phạm và an toàn giao thông tại các xã, thị trấn

Triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân tộc, công tác tôn giáo trên địa bàn huyện năm 2024. Tham gia tổ chức lễ khánh thành Tăng xá tại chùa Phú Tức, xã Phú Mỹ và chùa Tam Sóc, xã Mỹ Thuận; lễ Kiết giới Sây Ma (khánh thành Chánh điện) tại chùa Đay Tà Suôn, xã Phú Mỹ. Phối hợp, hỗ trợ Ban trị sự GHPG huyện tổ chức Đại lễ Phật đản 2024 tại chùa Phước Long, xã Mỹ Thuận, với tinh thần đoàn kết, tiết kiệm, vui chơi lành mạnh, đảm bảo an ninh và trật tự xã hội. Tham gia Đoàn thăm các chùa Nam tông Khmer và chúc tết cổ truyền Chôl Chmăm Thmây 2024. Tham dự Lễ tạ ơn phong chức cho 02 tân linh mục tại Họ đạo Bô Na, xã Hưng Phú.

### **3. Công tác giám sát và phản biện xã hội**

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng Chương trình, kế hoạch giám sát năm 2024 với 4 cuộc giám sát. Tham gia phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện tiến hành giám sát theo Chương trình nghị quyết đầu năm 2024, cũng như phối hợp giám sát việc thực hiện kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND huyện.

Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn tham gia giám sát 15 vụ việc giải quyết khiếu nại, mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân và giám sát đầu tư các chương trình, dự án; nhìn chung hầu hết vụ việc được UBND xã giải quyết hợp tình hợp lý, cũng như chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện khá nghiêm túc theo bản vẽ thiết kế xây dựng.

Tham gia các Đoàn giám sát của HĐND, các Ban HĐND huyện, của HĐND tỉnh làm việc trên địa bàn huyện. Qua các cuộc giám sát đã kịp thời phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót kịp thời.

Tham gia góp ý kiến 3 văn bản dự thảo của ngành huyện; tham gia cùng các ngành huyện đối thoại trực tiếp các hộ dân liên quan đền bù thu hồi đất và giải phóng mặt bằng xây dựng. Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội luôn nắm chặt tình hình nhân dân, đề xuất biện pháp sát thực đề giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc trong nhân dân, góp phần để nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền cùng cấp.

### **4. Về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phòng, chống tham nhũng**

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Luật dân chủ cơ sở luôn được quan tâm; việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức và thực hiện cải cách hành chính ở cơ sở luôn được nhân dân đồng tình cao, hầu hết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức và nhân dân đều được công khai, niêm yết, tạo mọi điều kiện để người dân tham gia góp ý; đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng nguyên tắc, trình tự theo quy định của pháp luật, đảm bảo người dân được tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời.

## **5. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri; phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân**

Chủ trì phối hợp tổ chức cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng tiếp xúc cử tri xã Thuận Hưng có 110 cử tri dự với 15 lượt ý kiến. Tổ chức cho đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp đầu năm 2024 bằng trực tuyến tại điểm cầu huyện tới 9 xã thị trấn và trực tiếp tại 9/9 điểm của xã và 83 điểm tại ấp, có 3.838 cử tri tham dự, có 335 lượt ý kiến. Hầu hết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các ngành huyện, UBND xã, thị trấn trả lời, giải thích thỏa đáng tại hội nghị, được nhân dân đồng tình. Những ý kiến còn lại được Mặt trận Tổ quốc tổng hợp trình tại các kỳ họp.

Duy trì việc họp định kỳ hàng tháng để nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tổng hợp các ý kiến, báo cáo phản ánh về cơ quan Đảng, Nhà nước. Chủ động phối hợp giám sát và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

## **6. Công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo**

Tiếp tục thực hiện Thông tri số 36/TTr-MTTW-BTT ngày 6/5/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “*quy định, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân*”. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có phân công lãnh đạo và cán bộ thực hiện tiếp công dân thường xuyên vào thứ 4 hàng tuần; có bố trí điểm Tiếp công dân tại cơ quan MTTQ huyện.

Tham gia củng cố, kiện toàn 88 Tổ hòa giải ở cơ sở với 350 thành viên đảm bảo đạt yêu cầu về tỷ lệ hòa giải viên nữ, người dân tộc thiểu số (*trong đó 15 tổ có sự tham gia của chức sắc, chức việc, người uy tín trong dân tộc, tôn giáo*); hầu hết hòa giải viên là những người am hiểu pháp luật, truyền thống, tập quán và được người dân tín nhiệm; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho hòa giải viên nên kết quả hòa giải ở cơ sở có tỷ lệ thành ngày càng tăng.

## **III. KIẾN NGHỊ TẠI KỲ HỌP HĐND HUYỆN**

1. Kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành có giải pháp tốt hơn nữa trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hình thành chuỗi liên kết sản xuất; nâng chất lượng kinh tế tập thể, hợp tác xã để làm nòng cốt kết nối thị trường tiêu thụ đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp, giúp nông dân an tâm sản xuất; nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, bền vững; triển khai kịp thời các Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, về xây dựng nông thôn mới gắn giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân.

2. Qua theo dõi và tiếp xúc cử tri, hầu hết ý kiến cử tri và nhân dân trong huyện đều có nhu cầu bức xúc, kiến nghị chung là xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp lộ giao thông nông thôn; nạo vét kênh thủy lợi đảm bảo tưới tiêu và lưu thông hàng hóa; hạ thế điện sinh hoạt các tuyến nhánh; kéo nước sạch và hợp vệ sinh các tuyến kênh có đông dân cư sinh sống, .... Do đó, đề nghị UBND huyện nên chỉ đạo các ngành chuyên môn phụ trách có khảo sát và ghi nhận, có kế hoạch phân giai đoạn cụ thể đầu

tư xây dựng; khi tiếp nhận ý kiến của cử tri nên với tinh thần trách nhiệm hơn trong thực hiện, tránh tình trạng ghi nhận nhiều năm, nhiều lần nhưng không thấy thực hiện.

3. Kiến nghị Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện tăng cường chức năng giám sát, nhất là giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND, cũng như giám sát việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, đảm bảo đem lại quyền và lợi ích chính đáng cho cử tri và nhân dân. Đồng thời đề nghị quý đại biểu HĐND huyện thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, thể hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử của mình theo Luật định.

Trên đây là kết quả Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 và những kiến nghị gửi đến kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XII.

**Nơi nhận:**

- BTT UBMTTQ huyện;
- TT HĐND huyện;
- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Hồng Châu